

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ โรงพยาบาลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โทร ๐-๔๔๘๙-๗๐๒๒,๐-๔๔๘๙-๘๑๒๔

ที่ ชย ๐๐๓๒.๓๐๑/..พิเศษ.....

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ และขออนุมัตินำประกาศขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวระเหว

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง การทุจริต เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ใน ปีงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบต่อไป

(นางลำไพร สนั่นเมือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นายเชิดพันธุ์ ภัทรพงศ์สินธุ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวระเหว


กรรมการบริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานโรงพยาบาลหนองบัวระเหว
ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางรินนภากรณ์ คิตบรรจง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กมลพร (กมล)	
2	นางสาวจิราพร ชีวาสุขถาวร	หัวหน้างานทันตกรรม	จิราพร	
3	นายนรุตม์ อภิชาติอำมฤต	หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน	นรุตม์	
4	นางสาวธัญยากร สดางค์พุดิ	หัวหน้างานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค	ธัญยากร (กมล)	
5	นางนภางค์ดาว มาด้วง	หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และหัวหน้าศูนย์คุณภาพ	นภางค์ดาว (กมล)	
6	นางลำไพโร สนั่นเมือง	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	ลำไพโร	
7	นายสังเวียน งามหัตถ์	หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	สังเวียน	
8	นายจรัส แสนชัย	หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน	จรัส	
9	นางจิริดา แน่นดี	หัวหน้าศูนย์ประกันสุขภาพ/งานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด และวิสัญญีพยาบาล/งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน	จิริดา	
10	นางวรรณมา บรรเท็งใจ	หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน	วรรณมา	
11	นางอุไรรัตน์ คงสูงเนิน	หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกทั่วไป	อุไรรัตน์	
12	นางปริยาภัทร แยมกสิกร	หัวหน้างานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อ และงานจ่ายกลาง	ปริยาภัทร	
13	นายเจริญ วันวาน	หัวหน้างานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	เจริญ	
14	นางสุภาพร ภิญโญศักดิ์	หัวหน้างานรังสีวิทยา	สุภาพร	
15	นางนวลนิตย์ วัตขาว	ศูนย์สุขภาพชุมชน	นวลนิตย์	
16	นางพนิดา จันทระชิต	หัวหน้างานเทคนิคการแพทย์	พนิดา	
17	นางภัณฑิรา ชาลีรักษ์	หัวหน้างานการพยาบาลผู้คลอด และงานแม่และเด็ก	ภัณฑิรา	
18	นางนงเยาว์ เพชรประภาศรี	หัวหน้างานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์	นงเยาว์ (กมล)	
19	นางวันวิสา พงษ์ศิริ	หัวหน้างานคลินิกเฉพาะโรค	วันวิสา	
20	นางสาวเบญจริสา เชื้อถ้อ	หัวหน้างานศูนย์ดูแลต่อเนื่อง	เบญจริสา	
21	นางสาวชุตติกาญจน์ คงพงศ์เกษม	หัวหน้างานเวชกรรมฟื้นฟู (กายภาพบำบัด)	ชุตติกาญจน์	
22	นางสาวจินตนา ชาลีวงษ์	หัวหน้างานสุขภาพจิต/ยาเสพติดและการฟื้นฟู สมรรถภาพทางการแพทย์	จินตนา (กมล)	
23	นายเสริมศาสตร์ ลำเลียง	หัวหน้างานเวชสถิติ	เสริมศาสตร์ (กมล)	

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โรงพยาบาลหนองบัวระเหว

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน	1. การจัดหาพัสดุ
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>มีปัจจัยความเสี่ยงการจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปอย่างโปร่งใสและประหยัดงบประมาณของทางราชการ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ - การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ - การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ ถูกต้องตามระเบียบ - การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ในการจัดซื้อจัดจ้าง 	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 2.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน	2.การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>1.การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ให้ใช้ห้องประชุมของรพ. เป็นหลัก และถ้าใช้เอกชนต้องให้เหมาะสม และประหยัด</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ผู้บริหารกำหนดนโยบาย มาตรการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประกาศใช้และถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติในแต่ละระดับให้ทั่วถึงและเข้าใจ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้าน 3.มีการควบคุม กำกับการดำเนินงาน สรุปและรายงานผลให้คณะกรรมการบริหาร รพ.ทุกไตรมาส
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน	3.การเบิกค่าตอบแทน
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและใน</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด

วันหยุดราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	4. การใช้รถราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 1. ผู้ขอใช้รถยนต์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของการใช้รถยนต์ราชการ	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางลำไพพร สนั่นเมือง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป